

Xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”

Đảng bộ xã C lãnh đạo tốt sản xuất, chiến đấu trong tình hình chiến tranh ác liệt.

Mai Thái Trinh

Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Xã C (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) ở cạnh quốc lộ số 1, là một xã thuộc vùng đồng sâu thấp hơn mặt biển 0,9 mét. Tình hình sản xuất rất bấp bênh, hằng năm thường bị nạn lụt, úng.

Phong trào xã C trước đây có nhiều mặt trì trệ: chi bộ kém, hợp tác xã kém, sản xuất kém, đời sống quần chúng thường gặp nhiều khó khăn. Nhưng từ khi Đảng bộ xã kiên quyết đấu tranh nội bộ, sửa chữa khuyết điểm, phát động được quần chúng thực hiện các nhiệm vụ do đảng bộ đề ra, phong trào bắt đầu có chuyển biến tốt. Từ ngày đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại, xã C là một trong ba xã bị bắn phá ác liệt nhất của huyện, tính trung bình mỗi người dân ở đây đã phải chịu đựng tới năm quả bom của Mỹ, nhưng phong trào trong xã vẫn ngày càng vững vàng và có nhiều tiến bộ.

Phong trào xã C trước đây chưa lên được vì đảng bộ xã chưa nhận rõ vai trò lãnh đạo của mình: đảng ủy xã biến thành cấp trung gian, các chi bộ "chạy quanh" hợp tác xã. Đảng viên thiếu gương mẫu... cán bộ và đảng viên không đi sâu đi sát phong trào thì không sao xác định được phương hướng lãnh đạo đúng đắn.

Đại hội đảng bộ xã đã phê phán những khuyết điểm của mình, đồng thời chỉ ra được phương hướng phấn đấu trên từng mặt công tác. Trong hoàn cảnh bị địch bắn phá ác liệt, toàn đảng bộ đều nhất trí phải gắn chặt hai nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu với nhau, không phát triển sản xuất thì nhân dân không có ăn mà đánh giặc, và không thể trực tiếp góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam. Trái lại, không tổ chức

chiến đấu và phòng tránh địch thì không bảo vệ và phát triển được sản xuất. Nhưng vấn đề là ở chỗ có tìm ra được khâu quyết định của từng mặt trong từng thời kỳ thì mới có thể thật sự kết hợp được hai nhiệm vụ đó với nhau.

Để bảo đảm phát triển sản xuất được vững chắc, đảng bộ xã C đã phê phán gay gắt tư tưởng bảo thủ trong việc làm thủy lợi và tư tưởng ngại khó "chùn bước" trong việc áp dụng những biện pháp thâm canh tăng năng suất.

Mùa màng của xã thường bị lụt, úng. Nhưng công tác thủy lợi thì lại rất kém. Khi phát động phong trào quần chúng làm thủy lợi, nhiều người còn nói "đồng sâu, nước to như thế, xưa nay ai làm được, các anh làm gì cho uổng công". Trước tình hình đó, một mặt các đồng chí đã kiên trì phát động tư tưởng quần chúng, gọi cho quần chúng cảm thù giai cấp bóc lột và quân xâm lược đã giết hại nhân dân ta: giáo dục tinh thần làm chủ hợp tác xã, làm chủ ruộng đồng của mình. Quần chúng nhận ra khuyết điểm của mình và phấn khởi làm theo chỉ thị của Đảng. Trong một thời gian ngắn đã đắp được 3 bờ vùng lớn. Như vậy, diện tích gieo cấy tăng rõ rệt, năm 1965 đã cấy chiêm kịp thời vụ và cấy thêm một vụ lúa tằm. Riêng hợp tác xã P không những có đủ lương thực ăn, có thóc dự trữ, mà còn bán theo giá khuyến khích cho Nhà nước được 57 tấn (bằng số thóc bán nghĩa vụ của cả hai năm 1963-1964)

Từ đầu năm 1966 đến nay, địch oanh tạc ác liệt hơn, xã bị địch ném bom tới sáu lần, một số người bị chết, 3 trong số 12 đội sản xuất đã phải dời nhà xã viên ra xa nơi địch oanh tạc. Một số đảng viên và quần chúng chùn bước trong việc làm thủy lợi, sợ làm thủy lợi tập trung đông sẽ xảy ra thương vong. Đảng ủy xã nhất trí nhận định: thắng lợi năm 1965 mới là thắng lợi bước đầu, thủy lợi vẫn là khâu sống còn đối với sản xuất của xã, phải tiếp tục động viên quần chúng làm thủy lợi. Đồng chí bí thư

về chỉ đạo một chi bộ lãnh đạo quần chúng làm thủy lợi. Đồng chí đã lãnh đạo 25 đảng viên mang đủ dụng cụ lên đắp đập cầu Đ. Việc đầu tiên là đào hào và hầm hố phòng tránh địch, rồi mới bắt tay vào làm thủy lợi. Nhờ có chuẩn bị phòng tránh chu đáo, nên địch đến oanh tạc ngay nơi làm thủy lợi mà không có ai bị thương vong và cũng không có ai bỏ nhiệm vụ. Các đêm sau, một số dân quân, thanh niên và xã viên cũng ra làm. Trên cơ sở đó, Đảng ủy quyết định lập một đội xung kích chuyên làm thủy lợi ở những nơi hay bị địch bắn phá. Kết quả đã làm được đập chống được nước xói lũ, đắp các bờ vùng to cao hơn trước. Tính đến tháng 8-1966, cả xã đã đạt bình quân mỗi người làm được 47 thước khối đất, không một người nào bị thương hoặc hy sinh trong khi làm thủy lợi. Xã C có 120 mẫu ruộng đất bao quanh khu vực máy bay địch thương oanh tạc. Một số đảng viên, xã viên muốn bỏ 5 mẫu ở vùng địch hay bắn phá, muốn rút bớt lần cày bừa, làm cỏ, không muốn cấy thẳng hàng những ruộng ven đường lớn. Đảng ủy đã phân tích kỹ: nếu bỏ diện tích và không làm đầy đủ các biện pháp thâm canh thì không thể bảo đảm thu hoạch được số thóc như năm trước, như vậy sẽ ảnh hưởng đến đời sống quần chúng và không đóng góp được công sức mình vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, càng gặp khó khăn càng phải động viên quần chúng làm nhiều hơn với tinh thần tiến công liên tục. Đảng ủy đã phân công đồng chí bí thư về chỉ đạo hai đội gặp nhiều khó khăn nhất của hợp tác xã P (phần lớn ruộng đất của hai đội này nằm ở chung quanh chân cầu). Cũng với những biện pháp tổ chức tương tự như khi làm thủy lợi, đảng viên, thanh niên và một số xã viên ở hai đội này đã dũng cảm ra cày cấy ở những noid đó. Có lần 6 xã viên bị bom nổ vùi đất lên mà không việc gì. Đảng bộ phát động phong trào học tập hai đội này trong toàn xã. Nhờ vậy, xã C đã cấy vụ tám năm 1966 kịp thời vụ. Tất cả những hố bom trên mặt ruộng đã được lấp lại để cấy và trồng khoai. Xã đã cấy vượt chỉ tiêu diện tích 15 mẫu. Những ruộng ở vùng chân cầu và ven đường cũng vẫn

bảo đảm cày bừa kỹ, cấy thẳng hàng, làm cỏ, bón phân hai lượt. Do đó, lúa tám năm nay tốt, thu hoạch bình quân đạt 20 tạ một héc ta, năng suất cao chưa từng có ở xã này. Về khoai sắn cũng bảo đảm vượt kế hoạch diện tích, chăn nuôi lợn tập thể tăng hơn năm ngoài, trâu bò béo tốt và được bảo vệ cẩn thận

Về chỉ đạo chiến đấu, đảng bộ đã tập trung giải quyết hai khâu tổ chức lực lượng chiến đấu và phòng tránh địch. Đảng bộ xác định xã C nhất định sẽ là mục tiêu bắn phá ác liệt và thường xuyên của địch. Đảng ủy đã bàn kỹ các kế hoạch chiến đấu, kế hoạch phòng tránh cho nhân dân, kế hoạch theo dõi quản lý các đối tượng trong xã khi bị địch bắn phá để giữ vững trật tự, trị an và kế hoạch tuyên truyền giáo dục quần chúng chống lại chiến tranh tâm lý của địch. Đồng thời, phân công từng đồng chí phụ trách từng mặt công tác đó.

Đảng ủy đặc biệt chú trọng lãnh đạo tổ chức dân quân, lập ra các tổ thường trực chiến đấu ngày đêm, đội chữa cháy, cứu hầm bị sập, tải thương... Tất cả các đảng viên đều được phân công nắm các tổ chức chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Sau mỗi trận chiến đấu, các chi bộ đều kiểm điểm từng đảng viên theo nhiệm vụ đã được phân công. Do chỉ đạo cụ thể và chặt chẽ, nên dân quân trong xã đã đánh trả quyết liệt những trận bắn phá của địch, góp phần bảo vệ được cơ sở của ta. Cầu X nằm giữa xã, địch ném tới trên dưới 1000 quả bom mà vẫn không phá được.

Tổ chức phòng tránh tốt cũng là góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đảng bộ hay động các ngành vận động mỗi gia đình làm ít nhất hai hầm. Dọc đường giao thông chung quanh trụ sở, nhà kho, sân phơi của hợp tác xã, nơi làm thủy lợi... đều có hầm, hào vững chắc; các chuồng trâu bò, lợn của hợp tác xã đều được phân tán nhỏ và đắp tường đất chung quanh để tránh bom đạn địch. Nhờ đó, trong đảng bộ và nhân dân xã C không một ai bỏ nhiệm vụ của mình, ai nấy đều giữ vững vị trí chiến đấu

và sản xuất đã được phân công, tài sản của tập thể và của nhân dân được bảo vệ, hạn chế sự thiệt hại tới mức thấp nhất.

Đối với những nhiệm vụ đề ra, cán bộ và đảng viên có quyết tâm cao, gương mẫu đi đầu trong những việc khó khăn nhất, ở những nơi gay go nhất - như trên đã nói. Mặt khác đảng bộ xã C đã biết đi sâu phát động tư tưởng quần chúng, biến quyết tâm của đảng bộ thành quyết tâm của quần chúng. Các đồng chí ở đây hiểu sâu sắc rằng: 64 đồng chí trong đảng bộ tuy có quyết tâm cao, song chỉ là một lực lượng nhỏ trong quần chúng toàn xã; không dựa vào lực lượng quần chúng và phát động quần chúng cùng làm thì không thể đạt được những thành tích lớn như trên. Khi bắt đầu cấy vụ tám năm 1966, địch bắn phá dữ dội vào thôn xóm, nhiều nhà cửa bị cháy và có người chết. Quần chúng xã viên lo ngại, tốc độ cấy rất chậm, gần hết một phần tư thời gian quy định mà mới cấy được một phần mười diện tích. Nếu cấy không kịp thời vụ, khi lúa chín dễ bị lụt úng. Đảng ủy đã biết lấy việc thật, người thật trong xã để giáo dục gây cảm thù giặc, tạo nên khí thế mới trong quần chúng. Sau khi chị Gái, một phụ nữ góa chồng có bảy con nhỏ bị bom đạn giặc giết mất ba, nói lên nỗi khổ cực và lòng căm thù của mình trước xã viên, trong quần chúng có sự chuyển biến tư tưởng rõ rệt. Mọi người đã tỏ ra ý chí quyết thắng giặc Mỹ trên đồng ruộng, quyết tâm đẩy mạnh sản xuất. Sau này đó, tất cả lao động lại tiếp tục ra đồng hăng hái cấy cấy, bảo đảm làm kịp thời vụ.

Đảng bộ xã C biết dựa vào quần chúng, tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng. Ở đây, mọi công việc từ lập quy hoạch làm thủy lợi, xây dựng kế hoạch sản xuất đến việc cải tiến kỹ thuật, định mức khoán công điểm, từ việc tổ chức chiến đấu và phục vụ chiến đấu đến việc đề bạt cán bộ... đều được đưa ra bàn bạc trong quần chúng. Những việc không bàn tập thể được thì cán bộ và đảng viên phải đi hỏi ý kiến những quần chúng mình chịu trách nhiệm theo dõi giúp đỡ. Các hợp tác xã đều thực hiện

được việc báo cáo công khai về tài chính, thanh toán dứt khoát từng khoản trong từng vụ, cứ ba ngày một lần công bố điểm ở đội sản xuất và hằng tháng một lần công bố điểm ở hợp tác xã. Nhờ vậy đã tạo nên sự đoàn kết thật sự giữa cán bộ và quần chúng, giữa trong và ngoài Đảng... Mọi người thông cảm, thương yêu và thành tâm giúp đỡ nhau trong những lúc gặp khó khăn.

Đi đôi với việc huy động lực lượng quần chúng tham gia sản xuất và chiến đấu, đảng bộ xã C đã biết quan tâm đến đời sống của quần chúng, cụ thể là luôn luôn chăm lo đến vấn đề ăn, ở và sức khỏe của quần chúng. Ngoài việc lãnh đạo quần chúng cày cấy vượt chỉ tiêu diện tích về lúa, năm 1966 đảng bộ đã vận động quần chúng trồng thêm được nhiều rau xanh, nhà nào cũng có thừa rau muống ăn. Đảng bộ đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ tính mạng của quần chúng, vận động quần chúng tích cực đào nhiều hầm hào ở từng nhà và những nơi công cộng, luôn hướng dẫn quần chúng giúp nhau tu sửa làm cho hầm hào ngày càng thêm vững chắc để có thể chống lại được bom đạn của địch. Đảng ủy đã động viên quần chúng giúp đỡ hai đội sản xuất ở gần nơi địch thường bắn phá ra nơi an toàn hơn, bảo đảm đời sống bình thường của những hộ trong hai đội này. Hợp tác xã nào cũng lập tủ thuốc phòng không và chữa bệnh cho nhân dân.

Do Đảng ủy biết chăm lo từ việc lớn đến việc nhỏ trong cuộc sống của xã viên, do có đảng viên luôn theo dõi đi sát từng gia đình, nên mặc dù trong hoàn cảnh bị bắn phá ác liệt, nhân dân xã C vẫn giữ được mức sống bình thường của mình, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng bộ.